

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện

(Trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026)

Thực hiện quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Trên cơ sở các số liệu báo cáo của các Cơ quan Nội chính (Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện...), Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác Nội chính 6 tháng đầu năm 2022

1. Kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2022 với sự lãnh đạo tập trung của Huyện ủy, sự đôn đốc, giám sát của HĐND huyện, sự linh hoạt trong điều hành của UBND huyện và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện, tình hình thực hiện công tác trong lĩnh vực Nội chính đã đạt những kết quả tích cực.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đảm bảo đúng theo quy định.

Công tác phòng chống, tội phạm và vi phạm pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ tai nạn giao thông, số vụ liên quan đến tệ nạn xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy định của pháp luật, không vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Pháp chế HĐND huyện nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được phân tích làm rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục trong thời gian đến, cụ thể:

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí nói riêng đạt hiệu quả chưa cao.

Giải quyết một số đơn phản ánh, kiến nghị của Nhân dân còn kéo dài; công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa thường xuyên, liên tục, từng nơi, từng lúc chưa chặt chẽ; hiệu quả hoạt động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị chưa cao; Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 23/6/2022 của UBND huyện chưa đánh giá tỷ lệ xử lý đơn thư, cũng như tiếp công dân so với cùng kỳ năm 2021.

Tình hình trật tự an toàn xã hội còn xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, vận chuyển và khai thác lâm sản trái phép.... các biện pháp truy quét, trấn áp tội phạm của các cơ quan chức năng đạt hiệu quả chưa cao; còn xảy ra các vụ hiếp dâm và hiếp dâm người dưới 16 tuổi; buôn bán hàng cấm (*buôn bán thuốc điều lá nhập lậu*). Trên thực tế còn xảy ra người dân dùng xung điện để đánh bắt cá, thanh thiếu niên chưa đủ tuổi sử dụng xe máy, xe chở quá khổ quá tải, xe đậu đỗ không đúng nơi quy định, người dân sử dụng bia, rượu khi tham gia giao thông.....

Cơ quan Xét xử, cơ quan Công tố chưa nêu rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn của ngành. Cơ quan Thi hành án dân sự còn một số sai sót để cơ quan Viện Kiểm sát cùng cấp kiến nghị khắc phục. Một số vị Hội thẩm nhân dân chưa tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, xét xử vụ án; còn một số trường hợp sắp xếp lịch xét xử và công tác chuẩn bị chưa thật sự tốt.

II. Về nhiệm vụ 6 công tác Nội chính tháng cuối năm 2022

Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp UBND huyện, ngành tư pháp đã nêu trong báo cáo tại kỳ họp này, đồng thời đề nghị:

1. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm nhằm kiểm chế, giảm thiểu tội phạm về tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, dùng xung kích điện đánh bắt thủy sản trên địa bàn huyện.

4. Đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện, Trạm QLBRV phối hợp với Công an huyện và các ngành chức năng lập trung tăng cường mở rộng các đợt truy quét các đối tượng khai thác lâm – khoáng sản trái phép.

5. Đẩy nhanh tiến độ công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tích cực thực hiện công tác thi hành án dân sự, nâng cao tỷ lệ thi hành án xong về vụ, việc và tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách tư pháp.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện. Kính báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các thành viên Ban pháp chế;
- Lưu VT, PC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Đinh Xuân Bình